



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

.....

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ  
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการ  
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดย  
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานทาง  
จริยธรรมเพื่อให้บุคลากรถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน โดยต้อง  
ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานด้านจริยธรรม เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี  
ธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ นั้น

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วน  
จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้สอดคล้องกับอำนาจ  
หน้าที่ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเทอดเกียรติ สุกใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และป้องกันการทุจริต

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม  
กองการเจ้าหน้าที่  
อบจ.เชียงราย

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงกำหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	มาตรการ	ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด			
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
-การปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยและมีจิตสาธารณะ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริต	๑. โครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร	๑. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติตนปฏิบัติงาน ๓. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร	-จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน	๑ โครงการ	๑ โครงการ	๑ โครงการ	๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	มาตรการ	ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด			
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
-การปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการ เสริมสร้างวินัยและมีจิตสาธารณะ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริต	๒. โครงการเชิดชูเกียรติ ข้าราชการผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ ราชการและมีผลการ ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี	๑. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและ ค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ๓. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการ ทุจริตสร้างธรรมาภิบาลใน องค์กร	-การคัดเลือกผู้ที่มี ความประพฤติตาม กรอบของการครอง ตน ครองคน ครอง งาน และผลงาน ดีเด่นประจำปี จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เพื่อมอบ รางวัลยกย่อง -ให้บุคลากรได้ร่วม กิจกรรมสำคัญทาง ศาสนา และการซึม ซับพระธรรมหรือคำ สอนของศาสนาที่ตน นับถือ	๑ โครงการ	๑ โครงการ	๑ โครงการ	๑ โครงการ
				๒ โครงการ /กิจกรรม	๒ โครงการ /กิจกรรม	๒ โครงการ /กิจกรรม	๒ โครงการ /กิจกรรม

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	มาตรการ	ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด			
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
-การปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการ เสริมสร้างวินัยและมีจิตสาธารณะ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริต	๔. โครงการจัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างเสริมคุณธรรม วินัย และการป้องกันการทุจริต	๑. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและ ค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในสาขาวิชาชีพที่ตนปฏิบัติ แก้ไข ปัญหาความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน	-ให้บุคลากรได้รับการ พัฒนาความรู้ในงาน ที่ปฏิบัติโดยส่งเสริม ให้ได้รับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติที่พึงประสงค์	๓ หลักสูตร	๓ หลักสูตร	๓ หลักสูตร	๓ หลักสูตร
			-ให้บุคลากรได้ทราบ ถึงการแสดง เจตจำนงของฝ่าย บริหารที่สร้างการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง